



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๒๑๑

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพ มหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

*๑. ๕*

(นางสาววรรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ เขตพระนคร เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัด อามเรือทอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกทม.บนโซเชียลมีเดียได้ที่ [www.pr.bangkok.com](http://www.pr.bangkok.com), [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th), [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 2343/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

### ข่าวผู้บริหาร

- ☉ พื้นที่กรุงเทพฯ พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าวและผู้สัมผัสเสี่ยง
- ☉ กทม. ทุ่มงบตรวจตลาดทั่วกรุง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์
- ☉ กทม.จับมือภาคีเครือข่ายนำร่องเขตส่งเสริมสุขภาพ
- ☉ ผู้ว่าฯกทม. รับมอบพัดลมจากผู้สนับสนุนเตรียมติดแผ่นกรองอากาศสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นให้เด็กเล็ก
- ☉ ขอความร่วมมืออีกครั้งสกัดโควิด-19 ระลอก 2 ในกรุงเทพฯ
- ☉ ปลัดกทม. สั่งการทุกเขตปฏิบัติการเฝ้าระวังโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัด
- ☉ ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละอองใน รร.กทม. อย่างเข้มข้น
- ☉ กทม. ประชุมผู้กำหนดนโยบายคนเดินกลองไต่อย่างฝั่งเขตพระนคร เน้นย้ำความเป็นระเบียบควบคุมมาตรการป้องกันโควิด-19

### ข่าวสำนักงานเขต

- ☉ หนองแขมเฝ้าระวังโควิด-19 กลับมาระบาดใหม่
- ☉ ประเวศชวน “หิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
- ☉ ภาษีเจริญรณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่และของเหลือใช้
- ☉ บางนาและประเวศรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☉ สัมพันธวงศ์และบางกอกน้อยแจ้งเตือนป้องกันเหตุเพลิงไหม้ช่วงเทศกาลปีใหม่
- ☉ บางนาตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
- ☉ ประเวศและภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ☉ หนองแขม มาตรการลดฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub>
- ☉ บางกอกน้อยเชิญชวนเสนองุมิปัญญาผู้สูงอายุ

ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ง่าย ในนั้น ได้แก่ โรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นโรคที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุ พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี อาการของโรค คือ มีไข้สูง ไอมากและมีเสมหะมาก ชีพลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โຕ้ะ เกื่อ้ ถูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จามของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ

ขอให้ผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาล ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ล้างทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องเล่น ภายในศูนย์เด็กฯ หรือโรงเรียนเป็นประจำ หากพบเด็กมีอาการต้องสงสัย ต้องแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน รีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าจะหาย รวมถึงแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเร็ว

**ข่าวผู้บริหาร****พื้นที่กรุงเทพฯ พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าวและผู้สัมผัสเสี่ยง**

(21 ธ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24/2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาคร และพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ใกล้เคียง จ.สมุทรสาคร เพิ่มขึ้น ซึ่งในวันนี้ พื้นที่กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ จำนวน 4 ราย ทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับแพกซ์ จ.สมุทรสาคร โดยที่พบวันนี้ 1 ราย เป็นลูกจ้างทำงานที่แพกซ์ จ.สมุทรสาคร พักอาศัยในเขตบางขุนเทียน อีกรายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค ต้องรอรายละเอียดจากทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)

สำหรับกรณีผู้ป่วยรายแรก ที่ประชาชน เขตบางซื่อ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ให้กักตัวดูอาการ 14 วัน ผู้ป่วยรายที่ 2 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ผู้ป่วยรายที่ 3 และรายที่ 4 อยู่ระหว่างติดตามสอบสวนโรคเพิ่มเติม

**ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าวในตลาดและพื้นที่เสี่ยง**

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในตลาดที่เป็นสถานที่เสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโรค เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวที่อาจสัมผัสกับแหล่งระบาด ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จำนวน 80 ทีม สุ่มตรวจตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว ในตลาดที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด 472 แห่ง สำหรับวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าวในตลาด 56 แห่ง และจะทยอยตรวจให้ครบทุกแห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ อีกทั้งจะมีการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าวตามบ้านพักคนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย

**ยกเลิกงานพระเจ้าตาก และการสวดมนต์ข้ามปี**

สำหรับกิจกรรมช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในส่วนของกรุงเทพมหานครยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงงานพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย ให้คงไว้เฉพาะกิจกรรมทางศาสนา และการบวงสรวงดวงพระวิญญาณเท่านั้น งดจัดกิจกรรมต่างๆ บริเวณถนนลาดหญ้า เขตคลองสานทั้งหมด ส่วนกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ ให้งดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบริเวณลานคนเมือง คงเหลือเฉพาะพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ และการอัญเชิญพระพุทธรูปราชสีห์ จากหอพระพุทธรูปราชสีห์ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปประดิษฐาน ณ มณฑลบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ ลดจำนวนพระสงฆ์ในพิธีทำบุญตักบาตรให้เหลือ 40 รูป และกำหนดให้มีผู้ร่วมงานจำนวนไม่มากนัก เพื่อลดความแออัด และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

**ขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริงช่วงปีใหม่ หากจำเป็นต้องจัดให้จำกัดจำนวนคนและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด**

กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และงานรื่นเริงต่าง ๆ หากไม่สามารถระงับการจัดงานได้ ขอให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้มีระยะห่าง และจะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างเข้มข้น หากการจัดงานดังกล่าวมีคนร่วมงานมากกว่า 300 คน จะต้องจัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 พร้อมยื่นขออนุญาตที่สำนักอนามัย กทม. ก่อนจัดงาน

**ปิดศูนย์เด็กและโรงเรียนสังกัด กทม. พื้นที่เขตบางขุนเทียน บางบอน หนองแขม ถึง 4 ม.ค. 64**

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการเขตได้สั่งปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตหนองแขม จำนวน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 โดยจะจัดการเรียนการสอนเสริมและให้โรงเรียนจัดการเรียนออนไลน์ทดแทน ส่วนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดกรุงเทพมหานครให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารเขตและผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียน

**ตั้งด่าน 5 จุด สกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ากรุงเทพฯ**

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครจึงได้มีการตั้งด่านตรวจสกัดแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 เวลา 18.00 น. จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณบีเอ็ม ปตท. แขวงแสมดำ ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน จุดที่ 2 หน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม จุดที่ 3 สะพานรัชชเทเลบางขุนเทียน ใกล้กับโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน จุดที่ 4 บริเวณใต้สะพาน ดัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา และจุดที่ 5 บริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถนนเอกชัย เขตบางบอน โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. อปพร.เขต จิตอาสา เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการ

**24-29 ธ.ค. 63 อากาศปิด อาจทำให้ค่าฝุ่น PM<sub>2.5</sub> เพิ่มขึ้น**

โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในช่วงวันที่ 24-29 ธ.ค. 63 เป็นช่วงที่อากาศปิด อาจส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>2.5</sub> เพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้ทุกคนได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>2.5</sub> อย่างต่อเนื่อง รวมถึงหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่น PM<sub>2.5</sub> หากจำเป็นต้องไปในพื้นที่ดังกล่าวให้สวมหน้ากาก N95 เพื่อป้องกันฝุ่น PM<sub>2.5</sub> ทุกครั้ง

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

**กทม. ปูพรมตรวจตลาดทั่วกรุง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์**

(21 ธ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการคัดกรองแรงงานต่างด้าวภายในตลาดสดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เขตจตุจักร ว่า วันนี้เป็นการตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ของตลาด อตก. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการตรวจเยี่ยมพบว่าตลาด อตก. มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด อาทิ จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ กำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย จุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และการเว้นระยะห่างภายในตลาด มีแผงค้าทั้งหมด 608 แผง มีผู้ค้า 290 คน มีแรงงานต่างด้าวจำนวน 120 คน โดยในวันนี้กทม. และกรมควบคุมโรคติดต่อ ได้ร่วมกันจัดเจ้าหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 รวมทั้งทำการ SWAB แรงงานต่างด้าวทั้งหมด 120 คน เพื่อตรวจหาเชื้อ หากพบผู้มีอาการของโรค จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป สำหรับตลาดทั้งหมดใน กทม. ทั้ง 472 แห่ง วันนี้ กทม. ได้ปูพรมทยอยออกตรวจตลาดแล้วจำนวน 56 แห่ง และจะตรวจอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะตรวจแล้วเสร็จครบทุกตลาดภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร

----- (อรรจนชญาณ์...สปส. รายงาน)

**กทม. จับมือภาคีเครือข่ายนำร่องเขตส่งเสริมสุขภาพ**

(21 ธ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมการร่างแผนพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพตามเจตนารมณ์กฎบัตรสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่มุ่งดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน กำหนดพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพตามเจตนารมณ์กฎบัตรสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยนำร่องพื้นที่เขตราชเทวีและเขตพญาไท บนพื้นที่ 9.34 ตร.กม. เป็นย่านสุขภาพตัวอย่างของกรุงเทพมหานครที่บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาระดับสมรรถนะและศักยภาพในพื้นที่ เพื่อเป็นย่านพัฒนาตัวอย่างในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ โดยระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่สาธารณะ ประกาศพื้นที่ “ศูนย์กลางการส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ” ซึ่งจะช่วยสนับสนุนอัตลักษณ์ของพื้นที่ เสริมสร้างการรับรู้ในบทบาทการเป็นย่านสุขภาพแก่สาธารณะ และจะส่งผลทางตรงต่อการพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพและการผลิตผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้การพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางตรงต่อด้านเศรษฐกิจของชุมชน ในด้านการจ้างงานสร้างโอกาสในการสร้างกิจการสนับสนุนการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาความเชี่ยวชาญของนักวิจัยตลอดจนบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมการร่างแผนการพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพราชเทวี-พญาไท โดยความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหิดล ย่านนวัตกรรม การแพทย์โยธี ภัฏบัตรสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ราชเทวี-พญาไทให้เป็นต้นแบบของกรุงเทพมหานครและของประเทศที่พัฒนาด้านสุขภาพไปพร้อมกับการพัฒนาทางกายภาพ โดยความร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งในปี 2564 โดยจะดำเนินงานใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การประกาศเขตอาหารปลอดภัยเป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยอาศัยการตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่ง กรุงเทพมหานครจะออกข้อกำหนดประกาศเขตอาหารปลอดภัยเมื่อมีความพร้อมจากการลงนามในข้อตกลง 2.การประกาศพื้นที่ปลอดภัยจาก PM<sub>2.5</sub> ของอาคารบางแห่งในพื้นที่ ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดให้อาคารสำนักงานเขตราชเทวี อาคารสำนักงานเขตพญาไท อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นพื้นที่นำร่อง 3.การพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ได้แก่ การให้บริการโครงข่ายดิจิทัลที่สร้างด้านความปลอดภัย การบริการส่งต่อข้อมูลดิจิทัลไปยังหน่วยบริการการแพทย์ และหน่วยบริการสุขภาพ การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นฐานการพัฒนาาระบบส่งเสริมสุขภาพ การยกระดับสมรรถนะชุมชนและครัวเรือนด้วยบริการระบบดิจิทัลเฮลท์ เป็นต้น 4.การปรับปรุงฟื้นฟูด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เขตราชเทวี-พญาไทเป็นย่านสุขภาพ ประกอบด้วย การออกแบบปรับปรุงทางเดินและทางลาดมาตรฐานชุมชนซอยอารีย์ ออกแบบปรับปรุงพื้นที่พุ่มไม้ถนนราชวิถี ถนนพระรามหกและถนนโยธี ออกแบบปรับปรุงระบบการระบายน้ำ ออกแบบพื้นที่พุ่มไม้ใหญ่และทรงพุ่มไม้ใหญ่ ออกแบบป้ายรถขนส่งมวลชนและการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งราชการสำนักอนามัย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งสำนักการโยธา ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งราชการสำนักอนามัย เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขตที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นต้น โดยคณะทำงานมีหน้าที่ 1.กำหนดแผน แนวทางการดำเนินงานพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพมหานคร 2.ขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพมหานคร 3.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน แนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพมหานคร 4.แต่งตั้งคณะทำงานย่อยตามความเหมาะสม และ 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้จะเร่งเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามโดยเร็ว จากนั้นจะเชิญคณะทำงานร่วมประชุมหารือในรายละเอียดการดำเนินงานต่อไป

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

### **ผู้ว่าฯกทม. รับมอบพัสดุจากผู้สนับสนุนเตรียมติดตั้งแผ่นกรองอากาศสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นให้เด็กเล็ก**

(21 ธ.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบพัสดุขนาด 16 นิ้ว จำนวนทั้งสิ้น 4,000 ตัวจากผู้สนับสนุน ประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ พุทธิพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน พร้อมคณะ เป็นผู้แทนหอการค้าไทย-จีน มอบพัสดุ จำนวน 2,000 ตัว และ ดร.แสงชัย โสดีทีวรกุล นายกลสมาคมแต่จีวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เป็นผู้แทนสมาคมแต่จีวแห่งประเทศไทย มอบพัสดุ จำนวน 2,000 ตัว โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบ ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะนำพัสดุที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวไปติดตั้งแผ่นกรองอากาศแบบปั๊ม เพื่อไปจัดทำห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 292 ศูนย์ จำนวน 1,000 ห้อง ห้องเรียนเด็กเล็กในโรงเรียนสังกัดกทม. 437 แห่ง รวมถึงห้องปลอดฝุ่นส่วนกลางในทุกโรงเรียนสำหรับเป็นสถานที่ให้เด็กกรอผู้ปกครองรับกลับบ้าน จำนวน 1,500 ห้อง สำหรับห้องปลอดฝุ่นที่กรุงเทพมหานครกำหนดเป้าหมายจัดทำ รวมทั้งสิ้น 2,500 ห้อง ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนบริจาคพัสดุ เพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 ตัว โดยสามารถติดต่อเพื่อบริจาคได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนสังกัดกทม. ให้เป็นพื้นที่ปลอดฝุ่นสำหรับเด็กๆ ต่อไป

----- (สกนธ์...สปส. รายงาน)

### ขอความร่วมมืออีกครั้งสกัดโควิด-19 ระลอก 2 ในกรุงเทพฯ

กทม.สั่งปิดโรงเรียนรวมถึงศูนย์เด็กเล็กสังกัดกทม. 3 เขตในพื้นที่รอยต่อ จำนวน 14 วัน และระงับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเข้มงวดการตรวจคัดกรองเพื่อดูแลชาวกรุงเทพฯ ในทุกด้านอย่างเต็มกำลัง

(20 ธ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยมีพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครจึงได้เชิญคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือด่วน เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ 689 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว โดยในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นคนไทยในพื้นที่กรุงเทพฯ 3 ราย ซึ่งสอบสวนโรคแล้วมีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายส่งอาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการค้นหาผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำเพื่อตรวจค้นหาเชื้อ พร้อมทั้งเดินทางไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแล้ว

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพบว่า สถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ตลาด วัด และสวนสาธารณะ เนื่องจากเป็นสถานที่ทำงาน สถานที่พบปะของแรงงานต่างด้าว และเป็นสถานที่ที่แรงงานต่างด้าวนิยมเดินทางไปประกอบกิจกรรมจำนวนมากในช่วงวันหยุด รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการในชีวิตประจำวันด้วย ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้ 1.ปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร เช่น เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม จำนวน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 โดยจะจัดการเรียนการสอนเสริมและให้โรงเรียนจัดการเรียนออนไลน์ทดแทน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวมีนักเรียนและบุคลากรบางส่วนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งที่ไม่ได้สังกัดกรุงเทพมหานครให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียน 2.ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรสาคร หรือเดินทางไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดสมุทรสาคร ให้ปรับเปลี่ยนเป็นทำงานที่บ้าน (work from home) รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานอื่น ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้าน (work from home) ด้วยเช่นกัน 3.ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และงานรื่นเริงต่างๆ หากไม่สามารถระงับการจัดงานได้ ขอให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้มีระยะห่าง และจะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างเข้มข้น โดยจะต้องยื่นขออนุญาตพร้อมจัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาดที่สำนักอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมวันพระเจ้าตากสินมหาราช ให้คงไว้เฉพาะกิจกรรมทางศาสนา และการบวงสรวงดวงพระวิญญาณ โดยให้งดจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดบริเวณถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน ส่วนกิจกรรมในเทศกาลปีใหม่ ให้งดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี คงเหลือเฉพาะพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะกำหนดให้มีผู้ร่วมงานจำนวนไม่มากนักเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 4.ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดตั้งด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนเพชรเกษม ถนนพระรามที่ 2 ถนนบรมราชชนนี และถนนชายทะเลบางขุนเทียน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่ม 18.00 น. วันนี้ (20 ธ.ค. 63) เป็นต้นไป รวมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยระงับการเดินทางของแรงงานต่างด้าวที่จะโดยสารรถไฟจากจังหวัดสมุทรสาครเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายและควบคุมแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ

5.งดใช้สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเพื่อการรวมตัวหรือพักผ่อนหย่อนใจ แต่อนุญาตให้ใช้เฉพาะการออกกำลังกายเท่านั้น 6.จัดเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาดสดทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 472 แห่ง รวมถึงผู้ตรวจพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าอาหารทะเลจากจังหวัดสมุทรสาคร 7.ให้สำนักงานเขตดำเนินการคัดกรองเชื้อโควิดในแรงงานต่างด้าวภายในแคมป์คนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตามที่ได้มีการสำรวจไว้แล้วให้ครบถ้วนทั้งหมด โดยเร็ว โดยจะทำการตรวจซ้ำกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการผิดปกติโดยคิดค่าใช้จ่ายจากแรงงานต่างด้าวหรือนายจ้างแรงงานต่างด้าว 8.ขอความร่วมมือวัดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ งดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำกิจกรรมในวัดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 9.ให้โรงเรียนในสังกัดคัดกรองผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นแรงงานต่างด้าวรวมทั้งนักเรียนที่เป็นบุตรหลานแรงงานต่างด้าว 10.ให้สถานประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าไปใช้บริการ โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 100% เว้นระยะห่างของโต๊ะอาหาร งดกิจกรรมการเดิน พร้อมให้สถานประกอบการหมั่นทำความสะอาดสถานที่ตามแนวทางปฏิบัติที่เคยกำหนดไว้

อย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและอยู่ในที่สาธารณะ หากเดินทางไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ต้องลงทะเบียนหรือใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและสืบสวนโรคหากเกิดการแพร่ระบาดในสถานที่นั้นๆ พร้อมนี้ขอให้มั่นใจว่า กรุงเทพมหานครจะดูแลประชาชนอย่างสุดกำลัง เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ และป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกรุงเทพมหานครจะออกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงในกรุงเทพฯ รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนรับทราบในรายละเอียดต่อไป

(ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

### **ปลัดทท. สั่งการทุกเขตปฏิบัติการเฝ้าระวังโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัด**

(20 ธ.ค. 63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผ่าน LINE Video Call เพื่อแจ้งข้อสั่งการภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 แก่ผู้อำนวยการเขต ทั้ง 50 เขต ให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.วันทนี วัฒนะ และนายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้อำนวยการเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเฮอร์วิน ศาลว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม และเขตทวีวัฒนา ด้านตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้ จุดที่ 1 ถนนพระราม 2 บริเวณบีเอ็ม ปตท. แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จุดที่ 2 ถนนเพชรเกษม หน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เขตหนองแขม จุดที่ 3 สะพานรัษฎะเลบางขุนเทียน ใกล้กับโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน และจุดที่ 4 ถนนบรมราชชนนี บริเวณใต้สะพาน ดัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้เป็นต้นไป โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. อปพร.เขต จิตอาสา เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการด้วย ทั้งนี้ ขอให้เร่งดำเนินการติดตั้งจุดตรวจคัดกรองจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติเหมือนที่เคยปฏิบัติมา พร้อมเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ครบถ้วน อาทิ เครื่องวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขต ทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกสถานที่ต่างๆ อย่างเข้มข้น อาทิ สถานประกอบการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สวนสาธารณะ วัด มัสยิด โบสถ์ ตลาด เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการที่เคยใช้ ได้แก่ การลงทะเบียนเข้าสถานที่ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น โดยเฉพาะตลาดที่ขายอาหารทะเล ซึ่งนำอาหารทะเลจากมหาชัยเข้ามาขาย โดยให้สำนักงานเขตประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ในการลงพื้นที่ตรวจ พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและสังเกตอาการ หากมีไข้ ไอ ลื่นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น ฯลฯ สามารถเข้ารับการตรวจด้วยวิธีการ swab และกักกันตนเองเป็นเวลา 14 วัน สำหรับสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครอนุญาตให้ใช้เฉพาะการออกกำลังกายเท่านั้น งดการรวมกลุ่มหรือพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนเขตที่มีสถานประกอบการประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบันเทิงจำนวนมาก ให้เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ตรวจในทุกวันให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

สำหรับสำนักงานเขตที่มีบุคลากรที่เดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพฯ - สมุทรสาคร หรือมีที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร ให้บุคคลดังกล่าวทำงานที่บ้าน (Work from Home) และดำเนินการทำแบบประเมินอาการผ่านเว็บไซต์ BKK Covid-19 ทุกคนพร้อมให้แต่ละเขตสรุปรายงานจำนวนและมาตรการที่ได้ดำเนินการ เพื่อรายงานเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ด้วย

ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำนักงานการศึกษาได้สั่งปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม และเขตบางบอน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 พร้อมได้มีการสั่งการให้โรงเรียนคิดแผนการเรียนการสอนเสริม หรือการเรียนออนไลน์ให้นักเรียนด้วย ส่วนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตอื่นๆ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม โดยผู้อำนวยการเขต หรือผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านมาตรการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ให้ทุกเขตติดตามว่ามีชาวต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่เขตหรือไม่ ทำงานที่ใด หรือพักอาศัยบริเวณใดบ้าง และกำชับให้เขาระบบคัดกรองแรงงานต่างด้าวผ่าน BKK COVID-19 เพื่อกรุงเทพมหานครใช้เป็นข้อมูล หากผลการประเมินพบผู้เข้าข่ายเป็นบุคคลเสี่ยงติดเชื้อ สำนักอนามัยจะประสานเพื่อตรวจคัดกรองโดยละเอียดต่อไป โดยขอให้ทุกเขตคุมเข้มไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย โดยการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวหรือลงทะเบียนกรณีการเปลี่ยนนายจ้าง ขอให้สำนักงานปกครองและทะเบียนประสานสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานงดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวชั่วคราว เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย

นอกจากนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับ 50 เขต เรื่อง ขอความร่วมมือภาคีรัฐและเอกชนจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมสวนมนต์ข้ามปี และงานรื่นเริงต่างๆ หากไม่สามารถระงับการจัดงานได้ ขอให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้มีระยะห่าง และจะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างเข้มข้น โดยจะต้องยื่นขออนุญาตพร้อมจัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาดของที่สำนักอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

----- (มทิธา...สปส. รายงาน)

### ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละอองใน รร.กทม. อย่างเข้มข้น

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานศึกษา ได้กำชับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน ให้ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>2.5</sub> อย่างเข้มข้น รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบให้ปลอดภัย ได้แก่ จัดทำม่านละอองน้ำบริเวณอาคารเรียน เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> จัดให้มี Safe Zone เช่น ห้องเด็กเล็ก ห้องสมุด ห้องประชุม ให้เป็นสถานที่ปราศจากฝุ่นละออง รวมถึงเพิ่มพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนให้มากขึ้น ขณะเดียวกันได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>2.5</sub> หรือสัญญาณไฟแสดงระดับคุณภาพอากาศภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน สำหรับการป้องกันการเกิดฝุ่นละอองภายในโรงเรียน ได้กำชับให้ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองอยู่เสมอ งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น เช่น การกำจัดขยะด้วยการเผา การจำหน่ายอาหารประเภทแป้งย่างบริเวณรอบโรงเรียน งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลางแจ้งในวันที่สภาพอากาศมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ในวิชาเรียน จัดทำแผนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อนักเรียนไปยังสถานพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน กำหนดบริเวณรับส่งนักเรียนให้เหมาะสม เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองจากเครื่องยนต์ กรณีพบฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ให้สถานศึกษาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประกาศหยุดการเรียนการสอนโดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา สำนักพัฒนาสังคม ได้มอบแผนกรองอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ฯ ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต สำหรับติดตั้งในเครื่องปรับอากาศและพัดลม เพื่อป้องกันและดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในห้องเรียน กว่า 1,000 ห้อง ทั้งนี้ ได้ติดตั้งในศูนย์ฯ ทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)



## กทม. ประชุมผู้ค้าถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างฝั่งเขตพระนคร เน้นย้ำความเป็นระเบียบควบคุมมาตรการป้องกันโควิด-19

(21 ธ.ค. 63) เวลา 14.00 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำการค้าในพื้นที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ฝั่งเขตพระนคร โดยมีนายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเขตพระนคร ผู้ค้าคลองโอ่งอ่าง ผู้ครอบครองอาคาร รวมจำนวน 200 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนครได้ประชุมร่วมกับผู้ค้าถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ฝั่งเขตพระนคร เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำการค้าบริเวณดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อให้การทำการค้าในพื้นที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ฝั่งเขตพระนครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ และคงความสวยงามไว้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการทำการค้าในพื้นที่ให้ผู้ค้าถือปฏิบัติ ดังนี้ 1.วันเวลาพื้นที่ทำการค้าและการตั้งวาง สามารถทำการค้าได้ในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00-22.00 น. 2.พื้นที่ทำการค้า คือ บริเวณสะพานดำรงสถิต - สะพานภาณุพันธ์ - สะพานหัน - สะพานพิตรพิมุข ฝั่งริมคลองและฝั่งอาคาร 3.ร้านค้าริมคลองต้องมีขนาดไม่เกิน 3 ตารางเมตร (กว้าง 2 เมตร ลึก 1.5 เมตร) และมีลักษณะชั่วคราว ห้ามตอก เจาะพื้นถนน หรือแขวน ผูก ตอก เกี้ยวอุปกรณ์ใดๆ กับต้นไม้ หรือราวกันตก 4.ร้านค้าฝั่งอาคารสามารถตั้งแผงค้ายื่นออกมาจากตัวอาคารได้ไม่เกิน 1.5 เมตร หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างกำหนด และต้องไม่กีดขวางแนวกำแพงอาคารที่มีภาพวาดและไม่กีดขวางเส้นทางสัญจร 5.กรณีผู้ครอบครองอาคารยินยอมให้มีการตั้งร้านค้าหน้าอาคารให้ผู้ครอบครองอาคารแจ้งจำนวน และรายละเอียดของร้านค้าให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครทราบเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล 6.ร้านค้าอาจมีเต็นท์หรือร่มขนาดที่เหมาะสมได้ 7.ผู้ค้าต้องจัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อเสร็จสิ้นการค้าในแต่ละวัน และ 8.เมื่อแจ้งประเภทสินค้าที่ประสงค์จะจำหน่ายแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทของสินค้าก่อนได้รับการอนุญาตจากสำนักงานเขตพระนคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางในการทำการค้า มีดังนี้ 1.ผู้ทำการค้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพระนคร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ที่มีความยินยอมจากผู้ครอบครองอาคารเท่านั้น 2.กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าจากสำนักงานเขตพระนครไม่ประสงค์จะทำการค้าต่อ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครเพื่อคืนสิทธิ์ดังกล่าว 3.ห้ามมิให้มีการเช่าช่วง หรือให้ผู้ที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพระนครมาทำการค้า 4.ห้ามมิให้ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในการช่วยทำการค้า 5.ห้ามจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สัตว์เลี้ยง หรือสินค้าที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 6.ห้ามจำหน่ายอาหารประกอบปรุงที่ก่อให้เกิดมลพิษ ความเดือดร้อนรำคาญ ตลอดจนสร้างความสกปรกต่อพื้นที่ทำการค้า 7.กรณีจำหน่ายอาหาร ต้องสวมถุงมือ หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน และดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์อื่นๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ 8.ห้ามล้างเครื่องมือ ภาชนะ อุปกรณ์ทุกชนิดในบริเวณที่ทำการค้า หรือบนทางเท้า 9.ใช้ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำจากโฟมและพลาสติก 10.จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยประจำร้านค้าที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ เมื่อเสร็จสิ้นการค้าในแต่ละวัน ให้รวบรวมมาวางไว้ในจุดที่สำนักงานเขตพระนครกำหนด 11.ไม่ทิ้งมูลฝอย เศษวัสดุที่เหลือจากการจำหน่ายสินค้าไว้ในบริเวณที่ทำการค้า ท่อระบายน้ำ บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หรือในคลอง และให้ผู้ค้าดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ทำการค้าและบริเวณใกล้เคียงให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการค้าในแต่ละวัน 12.ดูแลรักษาต้นไม้ในบริเวณที่ทำการค้าและบริเวณใกล้เคียงให้เรียบร้อยและสวยงาม 13.ห้ามผู้ค้าสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาที่ทำการค้า 14.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ทำการค้า และควรจัดให้มีเจลหรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ประจำร้านค้า และ 15.ปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ในการทำการค้า ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ค้าที่ได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองอาคาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร จะถูกห้ามไม่ให้ทำการค้าเป็นเวลา 2 สัปดาห์ กรณีฝ่าฝืนเกินกว่า 2 ครั้ง คณะทำงานกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง สำนักงานเขตพระนคร จะพิจารณายกเลิกสิทธิ์ในการทำการค้าและดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งการพิจารณาของคณะทำงานฯ ถือเป็นที่สุด

**หนองแขมเฝ้าระวังโควิด-19 กลับมาระบาดใหม่**

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่จังหวัดสมุทรสาครและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่อื่นที่มีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครให้ทำงานที่บ้านตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 รวม 14 วัน และให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยให้ผู้บังคับบัญชาติดตามผล หากพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยงขอให้ลงทะเบียนในระบบ BKK COVID-19 เพื่อเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสำนักการศึกษาสั่งปิดโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 14 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 ดังนี้ เขตหนองแขม โรงเรียนวัดอุดมรังสี โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล โรงเรียนประชาชารุง เขตบางขุนเทียน โรงเรียนวัดแสงคำ โรงเรียนวัดบางกระดี โรงเรียนวัดสะแกงาม โรงเรียนวัดประชาบำรุง โรงเรียนคลองทิพยาลงกรณ์ เขตบางบอน โรงเรียนพระยามนถาตุราช โรงเรียนบ้านนายผล โรงเรียนบ้านนายสี โรงเรียนสถานีพรมแดน โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ โดยให้ทั้ง 14 โรงเรียน จัดเตรียมการเรียนการสอนชุดเซตในภายหลัง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2421 8386

(สุณิศ...เขตหนองแขม รายงาน)

**ประเวศชวน “ทิวปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน “ทิวปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้ปิ่นโต ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกและกล่องโฟมในชีวิตประจำวัน ลดปริมาณขยะต้นทาง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมไทย ในวันที่ 25 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ วัดทุ่งลานนา แขวงประเวศ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อาหารที่นำมาใส่บาตรงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6357-9

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**ภาษีเจริญรณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่และของเหลือใช้**

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม “วันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่” ในวันที่ 27 ธ.ค. 63 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ชุมชนนมประดิสร์ ซ.บางแวก 67 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกขยะมูลฝอย และตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ เขตฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดที่พักอาศัยจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค โดยนำสิ่งของเหลือใช้ที่จะทิ้งดังกล่าวมารวมไว้บริเวณที่ว่างในชุมชน ซึ่งเขตฯ จะจัดรถพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6624-6625

(ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

**บางนาและประเวศรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

**เขตบางนา** วันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ถ.เทพรัตน ผังซาเข้า ตั้งแต่ ซ.บางนา-ตราด 44 ถึง ซ.บางนา-ตราด 38 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2173 5269

**เขตประเวศ** วันที่ 23 ธ.ค. 63 ณ วัดทุ่งเศรษฐี ถ.อ่อนนุช บริเวณสะพานลอยไลต์ส อ่อนนุช 80 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.48 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.บุษกร ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านอาหารอีสานนิ้ว ถึงหน้าร้านซ่อมรถยนต์คาร์เซอร์วิส ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.12 ถนนคูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่หน้าหน้าบริษัทมิตรแลนด์ จำกัด ถึงหน้าหมู่บ้านมั่นคงนา 2 และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าห้วยขวาง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

(ปชส...เขต รายงาน)

**สัมพันธวงศ์และบางกอกน้อยแจ้งเตือนป้องกันเหตุเพลิงไหม้ช่วงเทศกาลปีใหม่**

**เขตสัมพันธวงศ์** นางสาวอาทิตย์ยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. กล่าวว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี เป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลอง ประชาชนออกพักผ่อนตามสถานบริการและสถานบันเทิง รวมถึงบางส่วนอาจจะเดินทางออกต่างจังหวัด โดยทิ้งบ้านเรือนไว้ไม่ได้ดูแล ประกอบกับสภาพอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวมีความแห้งแล้ง เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เขตฯ มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการ เตรียมการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเบื้องต้น ดังนี้ ตรวจสอบเช็คเครื่องไฟฟ้าภายในบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาหารต้องปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย และควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันหรือเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน ส่วนเจ้าของอาคารสถานที่ที่จัดงานฯ ควรตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย ทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราความเรียบร้อยตลอดเวลา เขตฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง และช่วยกันสอดส่องดูแล ทั้งนี้หากพบเห็นหรือประสบเหตุเพลิงไหม้ สามารถแจ้งได้ที่ หมายเลข 199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โทร. 0 2233 1224-8 ต่อ 7192-3 หรือ 7158-9 และ 0 2237 3345

**เขตบางกอกน้อย** นางสาวกนกวรรณ เข้มลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีสภาพอากาศแห้งแล้งและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและการลุกลาม ประกอบกับเป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลองตามสถานบริการและสถานบันเทิงต่าง ทั้งการจัดงานเลี้ยง ณ อาคารบ้านเรือนของตนเอง หากไม่ใช้ความระมัดระวังอาจเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ เขตฯ ตระหนักถึงความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย โดยก่อนนอนหรือออกนอกเคสสถาน ให้ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมทันทีและควรปิดสวิทช์ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น การจุดดอกไม้เพลิง การจุดธูปเทียนบูชาพระ การเผาหญ้าหรือใบไม้แห้ง รวมถึงหลังจากประกอบอาหารเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดวาล์วถังแก๊สให้เรียบร้อย เป็นต้น ตลอดจนขอให้หมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**บางนาตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน**

นางสาวไศรยา วัชรชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต กำหนดตรวจพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยจะตรวจความเรียบร้อยด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาค้นพบเห็นโดยทันที ในวันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ. สุขุมวิท มังชาเข้า เริ่มตั้งแต่แยกแบริ่ง (สุขุมวิท 107) ถึงแยกบางนา สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2173 5253 ต่อ 6055

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

**ประเวศและภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ผิวดินสารเคมีกำจัดยุงตามที่พักประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขภาพาลสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

**เขตประเวศ** วันที่ 23 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 5-1 แขวงหนองบอน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

**เขตภาษีเจริญ** วันที่ 25 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนคลองตาแป้น และวันที่ 29 ธ.ค. 63 ชุมชนหมู่ 6 ร่วมใจ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**หนองแขม มาตรการลดฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub>**

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อควบคุมฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> จากแหล่งกำเนิด จึงกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ดังนี้ ตรวจวัดรถยนต์ควันดำทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ อำนวยความสะดวกการจราจรให้คล่องตัว รณรงค์ไม่ขับ...ช่วยดับเครื่องและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้บำรุงรักษาเครื่องยนต์ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน ควบคุมสถานประกอบการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ดกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ไม่เผาขยะหรือการเผาในที่โล่งแจ้ง เพิ่มความถี่ล้างและดูดฝุ่นถนนและฉีดล้างใบไม้ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และนำวิธีป้องกันฝุ่นละอองให้กับประชาชน และลดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2421 8386

----- (ปชส...เขตหนองแขม รายงาน)

**บางกอกน้อยเชิญชวนเสนอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ**

นางสาวกนกวรรณ เขี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือกภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ ที่มีภูมิปัญญาและอาศัยในพื้นที่เขต โดยเป็นผู้ที่มีผลงานสร้างสรรค์ที่ควรอนุรักษ์และสืบทอด แบ่งเป็นประเภทสาขาเกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษาและวรรณกรรมและอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานและประกาศเกียรติคุณต่อไป เขตฯจึงขอเชิญชวนเสนอภูมิปัญญาผู้สูงอายุเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2424 0056 ต่อ 5688-9

----- (ปชส...เขตบางกอกน้อย รายงาน)